

Cuộc phiêu lưu truyền giáo của các nữ tu Salêdiêng ở miền núi Đông Timor

Thanh Quảng sdb



Sơ Maria Fe Silva cùng các em mồ côi



Các em tại Trung tâm mồ côi của Dòng Salediêng nữ

Theo Thông tấn xã Fides, từ thủ đô Dili của Đông Timor, Sơ Maria Fe Silva FMA cho hay: "Tôi ước mơ đưa Chúa Giêsu đến cho mọi người, nhưng rồi chính tha nhân lại đưa tôi đến với Chúa" đó là cách Sơ Maria Fe Silva tóm gọn cuộc đời của sơ.

Sơ Maria Fe Silva là một Nữ tu Dòng Salediêng sinh ra ở Philippines, và gia nhập Dòng Con Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu. Ước mơ của sơ là đi truyền giáo và ước mơ đó đã thành hiện thực: Nước Đông Timor, nơi sơ làm việc 30 năm qua, chuyên chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên, bao gồm cả con cái của quân du kích và nhóm phiến quân "giành độc lập cho Đông Timor" - "Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente" (FRETELIN), khỏi Indonesia và thuộc địa Bồ Đào Nha.

Sau một năm chuẩn bị ở Rôma, Sơ Maria Fe được gửi đến Đông Timor vào năm 1988 cùng với các Nữ tu Dòng Salediêng (Dòng Con Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu) để cống hiến đời mình cho các công việc tông đồ tại quốc gia này.

Dòng Salediêng (Dòng Con Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu) hiện đang phụ trách các trung tâm mồ côi, một trung tâm có 150 bé trai và gái ở ngôi làng miền núi Venilale, cách Baucau 30 km. Nữ tu Maria Fe nói với Fides: "Khi tôi đến với một nữ tu người Ý và một người Mỹ, dân trong làng gồm cha mẹ, con cái, các linh mục đã ra chào đón chúng tôi.



Đức Giám mục và quan khác tới thăm viếng



2 sơ Sale diêng tại Trung tâm ở Venilale

Sơ nói: Một năm trước, khi bề trên dòng, dẫn đầu phái đoàn đến Baucau, được chào đón bởi các Salêdiêng và nhiều bạn trẻ cầm biểu ngữ lớn với dòng chữ 'Main, Timor

đang chờ đợi bạn!' Nữ tu Maria Fe giải thích: "Main' là cách chúng tôi gọi Thánh Maria Mazzarello, Đấng sáng lập Dòng".

Khi đến Venilale, sơ được nhóm trẻ từ vùng núi vừa được giao tới cho trung tâm đón tiếp. Sơ nói "Các trẻ em đó được mệnh danh là 'những đứa con của Quân Cách mạng', "là con của những chiến binh FRETILIN". Tình hình trong nước lúc đó rất căng thẳng vì các cuộc giao tranh giữa phiến quân dành độc lập và quân đội Indonesia, đã cai trị từ năm 1975. Các Salêdiêng luôn đóng vai trò trung gian với chính phủ để tìm ra một thỏa thuận chăm sóc trẻ em của các gia đình FRETILIN." "Vì lý do này," Sơ Maria Fe nói một cách nhí nhảm "quân đội không coi chúng tôi là những nữ tu thuần túy, mà có dáng dấp của các chiến binh FRETILIN, cải trang thành nữ tu, vì chúng tôi chăm sóc cho con cái của các phiến quân".

Ngày nay, Dòng Con Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu vẫn chăm sóc các trẻ em trong cô nhi viện và đã mở thêm một cơ sở khác ở thị trấn Laga: "nơi có 100 trẻ em tuổi từ 6 đến 16 tuổi sống hai nhà tách biệt nam và nữ. Buổi sáng, các em đi học ở trường của chính phủ và buổi chiều các em tham gia các sinh hoạt ở trung tâm như chuẩn bị lãnh nhận các bí tích và học thủ công v.v...

Các sơ cũng mở một phòng khám bệnh ở Venilale để giúp các phụ nữ.



phòng khám bệnh ở Venilale để giúp phụ nữ



Sinh hoạt tông đồ của các sơ Salêdiêng ở timor

Ngoài các hoạt động truyền giáo ở Venilale, sơ Maria Fe còn làm việc ở Jakarta và giúp cộng đoàn Con Đức Mẹ Phù hộ trên đảo Sumba, gần Bali kể từ năm 2017. "Ở Sumba," sơ cho hay "Dòng phụ trách Trung tâm Thánh Elizabeth, nơi Dòng chăm sóc các em gái từ 11 đến 18 tuổi. Chúng tôi giúp các em tham gia vào các hoạt động tông đồ khi các em cùng chúng tôi đi thăm các ngôi làng khác nhau... Trung tâm thuộc giáo xứ Thánh Elisabeth của Giáo phận Weetabula, trong Tổng giáo phận Kupang. Riêng trong giáo xứ có 18 trung tâm truyền giáo, trông coi cho 12.000 giáo dân". (TTX Fides, 22/6/2023)